



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๑๑/๒๕๖๑

ด้วย เด็กหญิงญาณิกา ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๑ เด็กหญิงปาริฉัตร ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๒ โดยนางสาวแสงเดือน ปีสาลี มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้อง อายุ ๓๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๔๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า เด็กหญิงญาณิกา ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๑ อายุ ๑๓ ปี เด็กหญิงปาริฉัตร ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๒ อายุ ๘ ปี ทั้งสองเป็นผู้เยาว์ ในการดำเนินคดีนี้นางสาวแสงเดือน มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ดำเนินการแทน ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรของนายนรินทร์ อารีรักษ์ ผู้ตาย กับนางสาวแสงเดือน ปีสาลี ซึ่งบิดาและมารดาได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ ผู้ร้องที่ ๑ และผู้ร้องที่ ๒ ส่วนบิดาผู้ตายได้ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว ขณะผู้ร้องทั้งสองเกิดมานายนรินทร์ บิดาของผู้ร้องทั้งสองให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนลำสนุน อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้ที่อยู่อาศัยตลอดมา ให้ระบุในสูติบัตร ทะเบียนบ้านว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด ทั้งให้เรียกว่า “พ่อ” ตลอดมา และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรของตนเอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนรินทร์ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุการตายบาดแผลกระสุนปืนทะลุช่องอกและศีรษะจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนถึงแก่ความตาย ขณะถึงแก่ความตายผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านที่เลขที่ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาผู้ร้องทั้งสองประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๑๒๓๐/๒๕๖๑ ของศาลจังหวัดธัญบุรี แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการให้ได้ ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งสอง โดยแจ้งว่านายนรินทร์ บิดาและนางสาวแสงเดือนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ผู้ร้องทั้งสองไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนรินทร์ และแนะนำให้ผู้ร้องทั้งสองมายื่นคำร้องขอต่อศาลนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องทั้งสองจึงมายื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ในการยื่นคำร้องนี้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความยินยอมและไม่คัดค้านจากทายาททุกคนแล้ว ผู้ร้องทั้งสองไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดได้สวนคำร้องและมีคำสั่งว่าเด็กหญิงญาณิกา ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๑ และเด็กหญิงปาริฉัตร ปีสาลี ผู้ร้องที่ ๒ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายนรินทร์ อารีรักษ์ ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี